

บทสรุปการลงพื้นที่ (One page Summary)

ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ภายใต้โครงการ ๑๐๐ ตำบลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดสุรินทร์

ตามที่สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ รื่นเรืองกลิ่น ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่กับคณะตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ภายใต้โครงการ ๑๐๐ ตำบลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้น เสริมพลัง ศูนย์อนามัยและพื้นที่เป้าหมาย ๑๐๐ ตำบลต้นแบบในการบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม และร่วมเรียนรู้งานของพื้นที่ ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ คณะตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยคณะตรวจเยี่ยมจากส่วนกลางนำโดย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ทีมนักวิชาการรุ่นใหม่ (Young Blood) จากสำนัก/กอง วิชาการ คณะตรวจเยี่ยมจากศูนย์อนามัยเขตที่ ๙ นครราชสีมา โดยนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ในการนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นายอำเภอสนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี สาธารณสุขอำเภอสนม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสนม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในอำเภอสนม ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้

๑. ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมสุขภาพตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กแห่งนี้ เน้นในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ที่มีอยู่จำนวน ๑๔๐ คน ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่

๒. เยี่ยมชมนิทรรศการตำบลต้นแบบการบูรณาการงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย รวมทั้ง อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เป็นผู้นำการเยี่ยมชมพร้อมนำเสนอ

๓. รับฟังการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เสริมพลังระบบสุขภาพอำเภอและตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ของเครือข่ายบริการสุขภาพ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

หลังจากนั้นในช่วงบ่ายลงพื้นที่ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอำเภอ จอมพระ สาธารณสุขอำเภอจอมพระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้

๑. เยี่ยมชมนิทรรศการตำบลต้นแบบการบูรณาการงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย รวมทั้ง อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้นำการเยี่ยมชมและนำเสนอผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เป็นผู้เพิ่มเติมในรายละเอียด

๒. ร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

๓. รับฟังการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เสริมพลังระบบสุขภาพอำเภอและตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ของเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของตำบลหนองสนิท ได้เสนอการนำแนวคิดการใช้ค่ากลางมาใช้กับการทำงานของพื้นที่ และมีการให้อบรม ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ให้เป็น อสม.เชี่ยวชาญในการดำเนินงานจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ

สรุปผลการเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม จากการลงพื้นที่
ตำบลต้นแบบ ฯ มีดังนี้

- มีประเด็นในเรื่องโภชนาการอยู่ทุกกลุ่มวัย เป็นประเด็นที่พื้นที่สนใจ และต้องการสนับสนุน
จากส่วนกลาง ได้แก่หนังสือ คู่มือ แนวทาง โปสเตอร์ แผ่นพับ โมเดล รวมทั้งองค์ความรู้ที่ทันสมัย ดังนั้นการลง
พื้นที่จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลในเชิงวิชาการและข้อมูลการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสำนักโภชนาการ เพื่อตอบข้อ
ซักถามของพื้นที่ รวมทั้งการให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะกับพื้นที่

- ภาพการทำงานของทั้งสองพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยพื้นที่รพ.สต.สนม
อำเภอสนม จะเห็นภาพการทำงานที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพเองในทุก
กิจกรรม ส่วนการทำงานของพื้นที่ตำบลหนองสนิท จะเป็นภาพที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพร้อมกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยมี อสม.เชี่ยวชาญแต่ละด้านจะเป็นหัวหน้าทีมในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ โดย อสม.ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ ส่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้วิเคราะห์ ส่งวิเคราะห์ข้อมูล และจะมีการวางแผนการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.

- จากการลงพื้นที่จะทำให้เห็นภาพการทำงานของพื้นที่ ซึ่งเป็นด่านแรกในการทำงานส่งเสริม
สุขภาพที่นักวิชาการจากส่วนกลางเป็นผู้คิดวางแผนนโยบายในการดำเนินงาน เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้คิดจะต้องรู้และ
เห็นภาพการทำงานของพื้นที่ จะได้วางแผนแนวทาง และนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริง
ของพื้นที่ พร้อมทั้งเอื้อต่อการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

นายสุพจน์ รื่นเรืองกลิ่น ผู้สรุปรายงาน.